
sþ. 147. Fyrirspurn [142. mál]
til fjármálaráðherra um afnám tekjuskatts af almennum launatekjum.

Frá Gunnari G. Schram.

Hvenær er þess að vænta að fjármálaráðherra leggi fyrir Alþingi tillögur um afnám
tekjuskatts af almennum launatekjum í áföngum svo sem fyrir var mælt í þingsályktun þeirri
sem samþykkt var á Alþingi 22. maí síðast liðinn?


